

บันทึกการเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาและวัฒนธรรมภาคฤดูร้อนที่ญี่ปุ่น ปี 2560

ที่เมืองอาโอโมริ (AOMORI)

ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 25 พฤษภาคม 2560 เป็นเวลา 4 สัปดาห์

ก่อนออกเดินทาง

อาโอโมริ เท่าที่ดิฉันรู้เกี่ยวกับจังหวัดนี้คือ เป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องการผลิตและขนส่งแอปเปิ้ลทั้งในและนอกมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และเป็นจังหวัดที่หิมะตกหนักเป็นอันดับต้นของญี่ปุ่น เพียงเท่านั้น ประเทศญี่ปุ่นนั้นดิฉันจะมากับครอบครัวหลายครั้งแล้ว เช่น โตเกียว เกียวโต ฟุกุโอกะ เป็นต้น แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาญี่ปุ่นกับคนอื่น ๆ โดยห่างจากครอบครัวเป็นเวลา 1 เดือน และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนี้มีแต่รุ่นพี่และรุ่นน้องไม่มีสักคนเลยที่อยู่ปีเดียวกับดิฉัน ครั้งนี้นอกจากไปฝึกการทำอะไรด้วยตัวเองและทำกิจกรรมกับสถานที่ใหม่ๆแล้วต้องสร้างความสัมพันธ์และใช้ชีวิตร่วมกับคนในสมาชิกนี้และคนในจังหวัดด้วย ซึ่งอาจารย์ที่ทำหน้าที่ดูแลพวกเราในโครงการนี้ชื่อ อาจารย์จากรุณี คำกำจร ไม่รู้ว่าเมื่อไปถึงจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง จึงรู้สึกกลัวบ้างแต่ก็ตื่นเต้นมาก

เข้าสู่เมืองอาโอโมริ

หลังจากที่นั่งเครื่องบินออกจากสนามบินสุวรรณภูมิใช้เวลาราว 6-7 ชั่วโมงมาถึงสนามบินฮานะดะที่โตเกียว เวลา 6:30 โมงเช้าของญี่ปุ่น ซึ่งดิฉันและเพื่อนๆได้นอนกันเพียง 1-2 ชั่วโมงเอง แต่ด้วยความตื่นเต้นจึงไม่รู้สึกร่วงเลย เมื่อลงเครื่องโซว์พาสปอร์ตรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว ต่อไปที่ฝากสัมภาระส่งไปที่อาโอโมริต่อและรีบไปสนามบินฝั่งภายในประเทศรอขึ้นเครื่องไปอาโอโมริต่อ ซึ่งใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมงไม่มีเวลากินข้าวเข้ากัน กะว่าจะไปกินที่อาโอโมริทีเดียวเลย เครื่องบินลำที่ไปอาโอโมริมีขนาดเล็กกว่าเครื่องระหว่างประเทศ แต่ผู้โดยสารมีน้อยจริงๆ ระหว่างที่มุ่งไปยังอาโอโมริเพื่อนๆบางคนก็นอนบ้าง บางคนก็คุยกันตื่นเต้นกันว่าไปถึงจะทำอะไรกัน ซึ่งดิฉันก็เช่นกันตื่นเต้นมากจนนอนไม่หลับเลย ใช้เวลาเพียงชั่วโมงครึ่งถึงสนามบินอาโอโมริ ขนาดอยู่ในเครื่องยังรู้สึกถึงความเย็นจากข้างนอกเลย เมื่อลงไปก็มีป้ายรูปเนปฐะเทศกาลประจำอาโอโมริใหญ่ๆตั้งอยู่หน้าเรา หยิบสัมภาระ เมื่อออกไปก็ได้สัมผัสถึงลมเย็นของอาโอโมริ สมกับเป็นเมืองเหนือของญี่ปุ่นขนาดเข้าเดือนพฤษภาคมแล้ว อุณหภูมิยังอยู่ราวๆ 13-18 องศา มีลมพัดเย็นและแรง สำหรับบางคนอาจจะหนาวบ้าง เมื่อออกไปแล้วคนจากมหาวิทยาลัยก็มารอรับพวกเรา ซึ่งมีนักศึกษาคนไทยที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยนี้ก็มารับด้วย ระหว่างที่นั่งรถบัสเพื่อเดินทางไป ก็ได้เห็นดอกซากุระบานหลายจุดสวยมาก และได้เห็นวิวธรรมชาติของเมืองด้วย จนในที่สุดก็ถึงมหาวิทยาลัย Aomori Chuo Gakuin อย่างปลอดภัย

มาถึงมหาวิทยาลัย Aomori Chuo Gakuin

เมื่อเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัย สิ่งแรกคือรับเอกสารเรื่องการอยู่ที่นี้ อธิบายถึงตารางกิจกรรมและกฎระเบียบต่างๆในการเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนี้และการใช้ชีวิตอยู่เมืองอาโอโมริ และแนะนำตัวกัน ซึ่งที่นี่จะมีผู้ดูแลโครงการนี้ชื่อ ทาเคตะ อายะโกะ เป็นคนทำหน้าที่ดูแลพวกเราอยู่ที่นี้ และมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนี้คอยพูดคุยดูแลพวกเรา นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาชาวไทยที่เรียนอยู่อาโอโมริจะผลัดกันมาแปลภาษาและปรึกษาได้ ซึ่งนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นจะคอยติดตามดูแลพวกเราเสมอ พอฟังคำอธิบายเสร็จจะมีการประกาศห้องที่แต่ละกลุ่มจะพักกันซึ่งอาจารย์เป็นคนจัดกลุ่มให้เอง แล้วรับกุญแจห้อง บัตรเข้าห้องสมุด และบัตรโรงอาหาร แล้วนำสัมภาระเข้าหอ ส่วนอาจารย์จะไม่พักหอเดียวกับพวกเรา เมื่อทำความเข้าใจกับคนในห้องเดียวกันแล้วจัดข้าวของตัวเองในห้องแล้ว ก็รวมตัวนั่งรถบัสไปกินข้าวกันที่ร้านบุฟเฟ่ต์เนื้อย่างกัน ซึ่งเป็นมื้อแรกที่ญี่ปุ่น เวลาที่ไปกินนั้นเป็นเวลา 13:40 ไม่ได้กินอะไรแต่เข้าทุกคนหิวมาก ในร้านมีอาหารให้เลือกมากมาย เนื้อวัว หมู ไก่ ปลาสดสะอาด ผักผลไม้ก็สดใหม่อร่อยมาก นอกจากนี้ยังมีของหวาน เค้กไอศกรีม ซอฟครีมสามารถตักเองได้หมด และสามารถทำสายไหมเองได้ด้วย พวกเรามีความสุขกับการกินมาก เมื่อทานเสร็จกลับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าร่วมพิธีต้อนรับ ซึ่งมีเครื่องดื่มและขนมที่ทำจากแอปเปิ้ลเตรียมไว้ด้วย เหล่าอาจารย์ของมหาวิทยาลัยนี้จะแนะนำตัวและอธิบายเกี่ยวกับที่นี่คร่าวๆ ด้วยความที่ไม่ค่อยได้นอนระหว่างที่ฟังดิฉันผลอหลับไปจึงรู้สึกแย่มาก หลังจากเสร็จพิธี อาจารย์พาพวกเราเดินดูภายในมหาวิทยาลัยนี้โดยมีนักศึกษาชาวไทยคอยแปลให้ และเดินในเมืองดูห้างต่างๆ เมื่อไปถึงจุดสุดท้ายเกิดปัญหาคือมีหายไปหนึ่งคน ปรากฏว่าคนนั้นถูกลืมไว้ที่ห้างแรก โชคดีที่จำทางได้จึงกลับก่อน กลับมาถึงก็ไปทานอาหารที่เตรียมไว้ที่โรงอาหาร ซึ่งพวกเราสามารถรับประทานอาหารเช้าและเย็นฟรี โดยกำหนดเวลาเช้า 7:00-8:00 น. และเย็น 18:00-20:00 น. นี่คือการวันแรกของพวกเรา ซึ่งสัปดาห์นี้เป็นช่วงโกลเด้นวีค มีเรียนภาษาญี่ปุ่นแค่วันแรกวันเดียวที่เหลือจะเป็นการเดินทางไปหลายๆแห่งในสัปดาห์นี้ จึงต้องนอนไวๆเพื่อเก็บแรง

ห้องพัก

หลังจากที่ได้คำอธิบายถึงตารางกิจกรรมและกฎหมายของการอยู่ที่มหาวิทยาลัยนี้แล้ว ก็นำสัมภาระเข้าหอ แยกเป็นชายหญิงห้องละ 4 คน ซึ่งใครนอนห้องไหนนั้นอาจารย์เป็นคนกำหนดไว้ให้แล้ว เป็นหอที่สร้างมาใหม่จึงสะอาดมาก ในห้องสว่าง มีโต๊ะทำงาน 4 ตัว อยู่ตรงกลาง มีเตียงสองชั้นตั้งอยู่ 2 ผัง ผ้าห่มหมอนเตรียมไว้เรียบร้อย มีราวตากผ้า 2 ตัว อ่างล้างจาน ตู้เย็นเครื่องเล็ก ตู้เก็บเสื้อผ้า และมีเครื่องปรับอากาศ กว้างและมีความเอื้ออำนวยพอสำหรับคน 4 คนอย่างมากไม่มีปัญหา ห้องน้ำอยู่จริงฯ ห้องน้ำจะแบ่งเป็นฝั่งชายและหญิง ส่วนห้องอาบน้ำจะเป็นแบบฝักบัวห้องผู้ชายห้องผู้หญิงแยกกัน ห้องหนึ่งมี 2 ห้อง ข้างล่างมียามคอยเฝ้าให้อยู่ ซึ่งหอบจะปิด 5 ทุ่ม เปิดตี 5

ไกลเดินวีค เที่ยวชมเมืองอาโอโมริ

เข้าสู่วันหยุดยาวของญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 3-5 สามวันนี้นำทางมหาวิทยาลัยพาพวกเราไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่ขึ้นชื่อของอาโอโมริและทำกิจกรรมต่างๆ โดยมีนักศึกษาชาวญี่ปุ่นและชาวไทยจะผลัดวันกันคอยติดตามดูแลและเป็นล่ามให้พวกเรา ซึ่งอาหารกลางวันทางสถานที่ท่องเที่ยวมีการจัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ทุกเมนูนั้นต่างทำด้วยความพิถีพิถันน่าทานและอร่อยไร้ที่ติ อาหารที่เตรียมไว้จะเป็นอาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของสถานที่นั้นต่างใช้วัตถุดิบที่สดใหม่ ที่ประทับใจมากคือทุกสถานที่เตรียมไว้นั้นจะต้องมีเมนูที่เป็นหอยเชลล์ทำให้รู้ว่าอาโอโมริขึ้นชื่อเรื่องหอยเชลล์ด้วย วันแรกพวกเราได้ไปเมืองเนบิตะ เรียนวิถีการย้อมสีผ้าด้วยความแบบพื้นเมือง ผลงานของแต่ละคนออกมาได้สวยงามไม่ซ้ำกัน รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นก็ไปชมพิพิธภัณฑ์แบบจำลองเทศกาลเนบุตะ ภาพวาดและผลงานแต่ละอย่างต่างทำออกมาอย่างปราณีตละเอียดอ่อนมาก ต่อไปเที่ยวชมปราสาทอิโรซากิและสวนซากุระแต่น่าเสียดายที่ปีนี้ดอกซากุระบานเร็วทำให้ตอนนี้ร่วงไปบางส่วน แต่ก็ยังคงงามอยู่ ซึ่งดิฉันประทับใจกับซอฟต์แวร์คริสมาสแอปเปิ้ลของขึ้นชื่อของที่นี่มาก วันที่สอง พวกเราเดินทางไปยังมชมแหล่งประวัติศาสตร์ Sannai Maruyama ซึ่งสิ่งแรกที่พวกเราได้ทำคือเครื่องประดับสมัยยุคโจมงของญี่ปุ่น แต่ละคนตั้งใจกันอย่างสนุกสนานไม่น้อย หลังจากประดิษฐ์พวกเราได้ชมบ้านแบบจำลองในยุคสมัยโจมง มีบ้านหลายรูปแบบหลายทรงนำที่และประทับใจกับเทคนิคของคนยุคก่อนมาก และยังสามารถสวมชุดแบบคนยุคสมัยก่อนทำให้รู้สึกราวกับว่าตัวเองได้ย้อนไปอยู่ในยุคสมัยโจมง เมื่อชมเสร็จก็ไปทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารที่นั่นและซื้อของฝากกัน เดินทางต่อไปยังวัด Seiryu เพื่อไปชมพระพุทธรูปประจำวัด ซึ่งพระพุทธรูปนั้นอยู่บนยอดเขาจึงต้องขึ้นเขาไป มีขนาดใหญ่มาจริงๆ ระหว่างที่จะกลับขึ้นรถมีจุดทำนายดวงเกี่ยวกับความรักเพื่อนๆต่างก็สนใจจึงไปทำกันอย่างสนุกสนาน สถานที่ต่อไปคือศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ Asamushi ซึ่งที่นั้รอบๆคือทะเลจึงทำให้สามารถเห็นสัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่เขตนี้จากศูนย์นี้ได้ด้วย และมีการแสดงโชว์โลมาแสนรู้ เหล่าปลาโลมาก็แสดงกันได้อย่างเพียบพร้อมยอดเยี่ยมมาก วันสุดท้าย พวกเราเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะไปยัง Shinmachi ช่างๆสถานีอาโอโมริ เพื่อเที่ยวงานเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ เริ่มจากเข้าไปที่ Wa Rasse ไปชมผลงานศิลปะและรูปถ่ายของเทศกาลเนบุตะของแต่ละปี ซึ่งมีแบบจำลองเทศกาลให้ดูด้วย หลังจากนั้นเป็นเวลาอาหารกลางวัน ซึ่งวันนี้ไม่มีเตรียมให้จึงแยกย้ายไปหากินเอง ซึ่งดิฉันกับเพื่อนๆส่วนหนึ่งได้ตามนักศึกษาที่ดูแลพวกเราไปทานอาหารกันที่ตลาดปลาสด ที่นี้ติดกับทะเลเขตเหนือของญี่ปุ่นดังนั้นปลาที่ขายที่ตลาดนี้จะสดมาก ดิฉันได้ทานข้าวหน้าปลาดิบนานาชาติแต่ละชนิดสดใหม่อร่อยมากๆ ทำให้รู้สึกอยากมาที่ร้านนี้อีก เมื่อทานเสร็จแต่ละคนแยกย้ายกันไปทำอะไรก็ได้ ส่วนดิฉันก็ไปชมเทศกาลฤดูใบไม้ผลิว่าเป็นอย่างไร เมื่อไปถึงสถานที่นั้น ก็เห็นมีทั้งกลุ่มเด็กไปยังกลุ่มผู้ใหญ่ที่นั้นสวมชุดญี่ปุ่น ก็รำพัดกันบ้างซุงโบใหญ่กันบ้างแต่ละกลุ่มก็มีการแสดงในรูปแบบที่ต่างกันไป ซึ่งแต่ละคนตั้งใจเต้นกันอย่างเพียบพร้อมไร้ที่ติ ดิฉันรู้สึกประทับใจและซาบซึ้งกับความพยายามของพวกเขามาก หลังจากทีชมเสร็จก็กลับมหาวิทยาลัยโดยรถโดยสารสาธารณะเหมือนเดิม เท่านั้นที่จบตารางการท่องเที่ยวในไกลเดินวีคแล้ว ซึ่งสถานที่ๆไปชมทุกที่ที่มาน่าประทับใจและน่าตื่นตื่นหมด เป็นประสบการณ์ที่ไม่สามารถรับจากที่อื่นแทนได้

ช่วงหลังไกลเด้นวีค

หลังจากที่จบสัปดาห์ไกลเด้นวีคแล้ว ก็ยังมีการเดินทางไปชมธรรมชาติของอาโมริ วันนี้มีฝนตกทำให้เดินทางลำบากหน่อย ซึ่งระหว่างที่ข้ามเขาฮาโกตะพวกเราได้เห็นหิมะที่ยังละลายไม่หมดเหลืออยู่บนภูเขา นอกจากนี้ยังได้ชมทิวทัศน์ในของด้วยทำให้รู้สึกตื่นเต้นมาก แต่เพราะฝนตกทำให้รถเคลื่อนที่ลำบาก เมื่อไปถึงทะเลสาบโทวะดะก็ขึ้นเรือกันชมรอบทะเลสาบ ซึ่งทิวทัศน์รอบๆ นั้นสวยมากได้เห็นเกาะรูปทรงต่างๆ ลมพัดแรงทำให้รู้สึกเย็นสบาย ดิฉันรู้สึกประทับใจกับธรรมชาติอันงดงามของที่นี่มากจนอธิบายไม่ถูก หน้าเสียดายที่ฝนตกทำให้ไม่ได้เห็นทิวทัศน์แบบเต็มรูป แต่เท่านี้ก็สวยมากแล้ว ใช้เวลาเล่นเรือชมราวชั่วโมงครึ่งก็ไปถึงอีกฝั่ง แล้วนั่งรถบัสไปทานอาหารกลางวันเตรียมไว้ ต่อไปจะเป็นการขึ้นเขาเดินชมลำธารและน้ำตกต่างๆ บริเวณโอริอาสะะ ในป่าเต็มไปด้วยสีเขียวชอุ่ม เสียงลำธารและน้ำตกและนกกร้อ อากาศเย็นสดชื่นไร้กลิ่นมลพิษ ทำให้รู้สึกสดชื่นผ่อนคลายมาก เดินชมราว 30 นาทีก็รถบัสกัน ซึ่งก่อนกลับพวกเราได้แวะขึ้นไปเล่นหิมะบนยอดเขา รอบๆ เต็มไปด้วยหิมะสีขาวงดงามมาก เป็นครั้งแรกของหลายๆ คนที่ได้เห็นหิมะกัน ต่างเล่นหิมะและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างสนุกสนาน แต่พวกเราไม่สามารถเล่นได้ยาวนานกว่านี้เพราะหมอกจะคลุมทางทำให้พวกเราไม่เห็นทางจึงเล่นเพียง 20 นาทีแล้วขึ้นรถบัสกลับไปยังมหาวิทยาลัยกัน จากที่ได้ท่องเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ มาแต่ละวันดิฉันประทับใจกับการเดินทางของวันนี้มากที่สุด เพราะได้สัมผัสกับธรรมชาติอันงดงามของจังหวัดนี้ เข้าสู่วันอาทิตย์เป็นวันปล่อยอิสระสามารถทำอะไรก็ได้ตามใจชอบ ทำให้ได้พักผ่อน นอนตื่นสายกัน ดิฉันก็ใช้เวลาไปซักผ้า ทิ้งขยะ ทำความสะอาดห้อง และเดินไปซื้อของที่ห้างต่างๆ ลมที่พัดมาจากทางภูเขาซึ่งยังมีหิมะเหลืออยู่เย็นจนรู้สึกหนาวมาก เพื่อนๆ ก็ไปซื้อของกันบ้าง ไปเกมส์เซ็นเตอร์กัน สิ่งที่ได้ใจมากคือหลังจากที่พวกเขากลับมาจากเกมส์เซ็นเตอร์ทุกคนต่างอึ้งตึงตาตัวใหญ่ๆ คนละหลายตัว อยากรู้มากเลยว่าพวกเขาใช้เงินไปเท่าไรกัน ต่อจากนี้จะเป็นวันเรียนภาษาญี่ปุ่นติดต่อกันรู้สึกตื่นเต้นกับการเรียนมาก ซึ่งระหว่างวันที่ 8-9 เป็นวันลงทะเบียนเรียนของเรา เฉพาะสองวันนี้จึงมีเรียนแค่ช่วงบ่ายกัน

ช่วงเรียนภาษาญี่ปุ่นหลัก

เข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์นี้พวกเราเรียนภาษาญี่ปุ่นกันทั้งสัปดาห์ ซึ่งพวกเราจะมีภาระลงทะเบียนเรียนกันวันที่ 8-11 ในตารางจะมีการให้เรียนช่วงบ่ายครั้งวันวันที่ 8-9 เพื่อให้พวกเราสามารถลงทะเบียนกันได้โดยไม่มีปัญหาแต่วันลงทะเบียนของปีหนึ่งเป็นวันที่ 11 จึงให้กรณีพิเศษเฉพาะปีหนึ่งว่าไม่ต้องเรียนตอนเช้า เฉพาะวันนั้นทำให้คาบเรียนวันที่ 11 ตอนนั้นเจ็บบมากเพราะจากนักศึกษาทั้ง 17 มีแค่ 5 คนที่อยู่ปีสองขึ้นไป ซึ่งอาจารย์ชาวญี่ปุ่นจะเปลี่ยนไปแต่ละวัน วิธีสอนแต่ละคนต่างกันไปเล็กน้อย แต่อาจารย์หรือนักศึกษาที่เข้าใจภาษาญี่ปุ่นดีจะคอยแปลให้จึงไม่มีปัญหา ก่อนเริ่มคาบจะมีการฝึกร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นเพื่อเตรียมไปร้องให้กับบ้านพักคนชราในมหาวิทยาลัยนี้ สิ่งที่เราเรียนจะมีคำศัพท์ การอ่าน การสนทนา เป็นต้น หลังจากนั้นก็เรียนคำศัพท์เพื่อเตรียมไป Farm Stay กับเกษตรกรชาวญี่ปุ่น เช่น การแนะนำตัว มารยาทในบ้าน และการขอความช่วยเหลือต่างๆ แต่ละอย่าง

เป็นแค่ระดับพื้นฐานจึงไม่มีอะไรยากมาก ส่วนอาหารกลางวันก็ไปทานที่โรงอาหารกันบ้างแวะซื้อที่เซเว่นกินกันบ้าง ซึ่งการบ้านส่วนใหญ่มีแต่ต้องเขียน Dairy แต่ละวันเป็นภาษาญี่ปุ่นส่งทุกวัน

กิจกรรมระหว่างช่วงเรียนภาษาญี่ปุ่น

วันที่เรียนภาษาญี่ปุ่นบางวันจะมีกิจกรรมต่างๆให้ทำกัน การเขียนพู่กัน พิธีชงชา ซึ่งจะมีอาจารย์ที่จบทางด้านเฉพาะทางสอนให้แต่ละคนอย่างประณีต เข้าใจง่าย และห้องที่ใช้จะเป็นห้องสำหรับทำกิจกรรมนั้น โดยเฉพาะทำให้พวกเราได้สัมผัสถึงบรรยากาศจริงๆ ช่วงเย็นอาจารย์จะพาพวกเราไปดูชมรมต่างๆซึ่งคนในชมรมนั้นต่างมีความตั้งใจกันมาก ช่างหน้าหอที่พวกเราพักกันจะเป็นอนุบาลเด็ก ช่วงที่มาถึงที่นี่แรกๆมีการเข้าพบปะกับเด็กอนุบาลถ้ามีโอกาสก็จะสามารถเล่นกับเด็กๆได้ เด็กญี่ปุ่นน่ารักจริงๆคะ และใกล้ๆมหาวิทยาลัยจะมีบ้านพักคนชราพวกเราต้องฝึกร้องเพลงเพื่อไปร้องเพลงให้ความสุขแก่ผู้สูงอายุ นอกจากนี้จะมีการไปโรงเรียนมัธยมปลาย ทำกิจกรรมพบปะกับนักเรียนมัธยมปลาย ซึ่งกิจกรรมแต่ละอย่างก็มีความสนุกที่แตกต่างกัน

FSA Welcome Party

เป็นงานเลี้ยงต้อนรับนักศึกษาต่างชาติใหม่ในมหาวิทยาลัย ไทย กัมพูชา ฟิลิปปินส์ จีน เป็นต้น ที่เห็นกันส่วนใหญ่เป็นชาวเอเชียกันเกือบหมด พวกเราก็เป็นหนึ่งในกลุ่มนักศึกษาต่างชาติใหม่ ซึ่งงานเลี้ยงนี้จะมีการให้นักศึกษาต่างชาติแสดงการละเล่นหรืออย่างอื่นของประเทศตัวเอง มีการแสดงของนักศึกษาชาวญี่ปุ่น และมีการจัดเลี้ยงอาหารนานาชาติให้ทาน การแสดงของพวกเราคือ รำวงมาตรฐาน เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ และเมื่อแสดงแล้วก็ชวนผู้ชมมารำด้วยกัน แต่ละคนมีหน้าที่ของตัวเองกัน ส่วนดิฉันทำหน้าที่ผู้พากย์ รู้สึกตื่นเต้นและกลัวมากกว่าจะแสดงออกมาได้ดีไหม ซึ่งพวกเราสามารถแสดงออกมาได้ดีและชวนผู้ชมมารำด้วยกัน ผู้ชมสนุกสนานกับการรำมากพวกเรารู้สึกดีใจมากที่สุดที่ได้ด้วยดีอย่างปลอดภัย เมื่อจบการแสดงของแต่ละประเทศ ทางมหาวิทยาลัยจะมีเกมส์ต่างๆให้พวกเราเล่นกันมากมาย เช่น เกมส์ OX เป็นการทายว่าประโยคที่ขยั้นนั้นถูกหรือผิด ซึ่งพวกเราทุกคนทายผิดตั้งแต่คำถามต้นๆเลย สุดท้ายจะเป็นการถ่ายรูปรวม และปิดงาน

Farm Stay

เป็นการไป Home Stay ที่บ้านเกษตรกรชาวญี่ปุ่น ซึ่งพวกเราไปพักที่บ้านเกษตรกรชาวญี่ปุ่นที่เมืองคุโรอิ ซึ่งเป็นเมืองในอาโอโมริ เวลาสามวันสองคืน ออกเดินทางวันเสาร์ช่วงกลางเดือน เมื่อไปถึงเมืองเริ่มจากเปิดพิธีต้อนรับพวกเรา พาพวกเราไปชมสวนญี่ปุ่น ชมตัวเมือง แล้วไปรับประทานอาหารกลางวัน ในที่สุดก็ได้เจอกับครอบครัวเจ้าภาพของแต่ละกลุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มที่อาจารย์จัดใหม่ให้ แต่ละกลุ่มจะมีนักศึกษาชาวไทยหรืออาจารย์อยู่ด้วย 1-2 คน กลุ่มของเรามีพี่นักศึกษาชาวไทยหนึ่งคนรวม 5 คน แต่ละกลุ่มแยกกันไปบ้านของเจ้าภาพกันเมื่อไปถึง ได้เห็นฟาร์มเกษตรกว้างมาก แต่ที่ตกใจคือเจ้าภาพกลุ่มของเราไม่ได้ทำฟาร์มแอปเปิ้ลแต่เป็นฟาร์มเมล่อน นานาชนิด จึงไปขอยืมฟาร์มแอปเปิ้ลจากบ้านข้างๆ ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้นแอปเปิ้ลออกดอก สิ่งที่เราต้องทำคือเด็ด

ดอกที่เป็นพวงให้เหลือเพียงดอกกลางดอกเดียวเพื่อให้ผลแอปเปิ้ลเจริญเติบโตออกมาอย่างงดงาม ภายในฟาร์มมีรังผึ้งวางไว้หลายจุดเพื่อให้ทำหน้าที่ผสมเกสรดอกไม้ หลังจากที่ย่างงานคุณแม่ก็นำผลแอปเปิ้ลให้พวกเราทานกันหวานอร่อยมาก คุณแม่เตรียมอาหารมื้อเย็นให้พวกเรามากมายน่าทานไปหมด แน่นอรรถชาติอร่อยมาก ซึ่งตอนนี้แต่ละกลุ่มคงได้ทำกิจกรรมกับครอบครัวเจ้าภาพอย่างสนุกสนาน ก่อนนอนเล่นกับหลานๆอายุ 3-5 ขวบ ซึ่งที่นอนนั้นพวกเราจะปูกันเองเรียกว่าปูตง ตอนแรกไม่รู้วิธีปูตอนนอนจึงรู้สึกหนาวๆ วันที่สองรับประทานอาหารเช้าที่คุณแม่เตรียม รวมตัวกับเพื่อนๆทุกคนทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งทำขนมที่ใช้แอปเปิ้ลเป็นหลัก และได้ลองสวมชุดกิโมโน เป็นครั้งแรกที่ได้สวมกิโมโนรู้สึกดีใจมากแต่ละคนก็ถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกและทำพิธีชงชาโดยยังสวมชุดกิโมโนทำให้รู้เหมือนว่าตัวเองเป็นชาวญี่ปุ่นเต็มตัว สุดท้ายคือไปดูเครื่องปั้นโบราณมีความประณีตงดงามมากและเข้าไปดูเตาอบเครื่องปั้นแบบโบราณซึ่งปัจจุบันยังใช้กันอยู่ เมื่อดูเสร็จต่างกลุ่มแยกย้ายกลับไปยังบ้านครอบครัวเจ้าภาพของตน ซึ่งคืนนี้ดิฉันช่วยคุณแม่ทำอาหารเย็นและทอดไข่แบบไทยให้คุณแม่ทาน พร้อมกับเตรียมซอสพริกมาให้ด้วยคุณแม่และทั้งครอบครัวดูใจกับรสชาติซอสพริกกันมาก คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายได้คุยกับคุณแม่อย่างสนุกสนาน ตอนปูที่นอนเริ่มเข้าใจวิธีการปูแล้วคืนนี้จึงรู้สึกอุ่นมากๆ วันที่สามทุกคนต่างเก็บข้าวของกันและทานอาหารเช้ามื้อสุดท้ายที่คุณแม่เตรียมให้ ก่อนออกจากบ้านพวกเราแยกของฝากจากประเทศไทยให้คุณแม่และหลานๆของคุณแม่กัน ไปรวมกับเพื่อนๆที่จุดทานอาหารที่แรกกันทำพิธีกล่าวลาครอบครัวเจ้าภาพและถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึก แล้วขึ้นบัสเพื่อไปยังสถาบันวิจัยแอปเปิ้ล ไปฟังคำอธิบายต่างๆเกี่ยวกับการดูแลวิจัยแอปเปิ้ล ซึ่งอาโอโมริเป็นจังหวัดที่หนาวมากทำให้ต้นแอปเปิ้ลป่วยง่ายจึงต้องหมั่นดูแลหาวิธีป้องกัน มีการทานแอปเปิ้ลหลากหลายชนิดมาเปรียบเทียบกัน และได้ไปชมฟาร์มวิจัยแอปเปิ้ล มีวิธีการปลูกและจัดต้นหลากหลายแบบมาก ซึ่งการปลูกแบบไหนออกผลได้มากกว่าดีกว่านั้นพวกเขาพยายามวิจัยอยู่ รู้สึกซาบซึ้งถึงความพยายามและความเอาใจใส่ของพวกเขามาก เมื่อชมศึกษาเสร็จขึ้นรถบัสไปรับประทานอาหารที่ภัตตาคารซึ่งพวกเขาได้เตรียมไว้แล้วเป็นอาหารท้องถิ่นของที่นี่แน่นอนมีหอยเชลล์อยู่ด้วย รสชาติไม่มีที่ติ สถานที่ต่อไปคือ Namioka Apple Center เป็นโรงงานขนส่งแอปเปิ้ลทั้งนอกและในประเทศ พวกเราได้ชมตั้งแต่การคัดแยกขนาดรูปร่าง การบรรจุ การเก็บรักษา และการเคลื่อนย้ายแอปเปิ้ล ช่างน่าประทับใจมาก ก่อนขึ้นรถบัสทางโรงงานให้ผลแอปเปิ้ลกับพวกเรามากมาย แล้วออกเดินทางไปแวะซื้อของฝากที่ Goshogawara ELM Shopping Center พวกเราต่างไปซื้อของกันบ้างไปทานขนมบ้าง ในที่สุดก็ได้กลับถึงหอ ขอขอบคุณทุกท่านที่เมืองคูโรชิมากๆที่คอยดูแลพวกเรา

ช่วงใกล้วันสุดท้าย

ทุกคนเริ่มซื้อของฝากกัน และเริ่มจัดกระเป๋าจัดชุดที่จะสวมในแต่ละวัน ในช่วงนั้นต่อให้เป็นวันหยุดทุกคนจะยุ่งมาก ห้องจะเต็มไปด้วยของฝาก ซึ่งดิฉันซื้อของฝากมากเกินไปจนต้องซื้อกระเป๋าอีกตัวหนึ่ง

ช่วงเรียนภาษาญี่ปุ่นช่วงสุดท้าย

หลังจากที่กลับมาจาก Farm Stay ช่วงโม่งเรียนภาษาญี่ปุ่นจะเน้นไปที่การพีเรนธ์ ซึ่งหัวข้อจะเป็นสิ่งที่เราได้พบเจอและสัมผัสจากประเทศญี่ปุ่นใน 1 เดือนนี้ ปรีกษากับกลุ่มว่าจะทำเรื่องอะไรกัน กลุ่มของพวกเราทำหัวข้อเรื่อง การใช้ชีวิตของ Home Stay โดยนำประสบการณ์ที่ได้มาจาก Farm Stay คุยแบ่งความคิดเห็นกัน ซึ่งเวลาในการทำและอุปกรณ์ที่ทางมหาวิทยาลัยเตรียมไว้มีมากพอสมควร ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง เป็นงานสุดท้ายของโครงการนี้จึงต้องตั้งใจทำกันมาก ซึ่งระหว่างนั้นมีการไปเยี่ยมชมบ้านพักคนชราในมหาวิทยาลัยนี้ฟังรายละเอียดเกี่ยวกับบ้านพักคนชราแห่งนี้และการใช้ชีวิตเหล่าผู้สูงอายุที่อยู่ที่นี่และร้องเพลงที่ฝึกกันมาช่วงแรก จากที่ฟังเรื่องราวมา ด้วยที่ประเทศไทยส่วนใหญ่จะอยู่กับแบบครอบครัวใหญ่รวมทุกรุ่นไม่ค่อยปล่อยให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตเพียงลำพัง เมื่อฟังการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุที่ญี่ปุ่นและการจบชีวิตของพวกเขาแล้ว พวกเราต่างหน้าซีดกันทุกคนเลย ขอให้เพลงที่พวกเราร้องนั้นเป็นขวัญกำลังใจแต่พวกเขาเถิด และกิจกรรมสุดท้ายคือการเยี่ยมชมโรงเรียนมัธยมปลาย Aomori Minami ไปฝึกเขียนพู่กันและทำพีชชิ่งชาอีกโดยครั้งนี้นักเรียนมัธยมปลายชาวญี่ปุ่นเป็นคนสอน และมีการแสดงรำไทยของพวกเราและชวนนักเรียนมัธยมปลายมารำด้วยกัน ความจริงก็เริ่มชินกันแล้ว แต่ครั้งนี้มีคนจากรายการทีวีมาถ่ายพวกเราด้วยทำให้รู้สึกตื่นเต้นกว่าตอนแสดงรอบ FSA Welcome Party อีก ส่วนดิฉันก็ตื่นเต้นเกินไปพากย์เสียงสั้นกว่าปกติเลย ซึ่งเป็นไปได้ด้วยดีก็รู้สึกดีใจมาก สุดท้ายก็แบ่งกลุ่มรวมกับนักเรียนแล้วพูดคุยทำกิจกรรมกัน

การนำเสนอครั้งสุดท้าย

เป็นงานชิ้นสุดท้ายก่อนกลับประเทศไทย หัวข้อนั้นจะเป็นประสบการณ์หรือสิ่งที่เราได้เห็นและสัมผัสใน 1 เดือนนี้โดยปรีกษากับกลุ่มของตัวเองว่าจะอยากทำอะไรกัน ส่วนกลุ่มของพวกเราทำหัวข้อเรื่อง การใช้ชีวิตของ Home Stay โดยนำประสบการณ์ที่ได้มาจาก Farm Stay มาคุยแบ่งความคิดเห็นกันว่าเป็นอย่างไรบ้าง เจออะไรมาบ้าง ชีวิตชาวบ้านญี่ปุ่นมีอะไรบ้าง เป็นต้น ซึ่งทำในคาบเรียนและสามารถทำในหอก็ได้ ดังนั้นเวลาในเตรียมก็มีมากพอสมควรเลย ส่วนเรื่องอุปกรณ์ตกแต่งเครื่องเขียนทางมหาวิทยาลัยจะเตรียมให้หมดจึงไม่มีปัญหาเรื่องต้องไปซื้อหรือเตรียมอุปกรณ์ด้วยตัวเองเลย ซึ่งการนำเสนอครั้งนี้เรียกว่าเป็นผลลัพธ์จากที่เราได้เรียนรู้ที่นั่นมา 1 เดือน ดังนั้นจะมีชาวญี่ปุ่นและบุคลากรชาวญี่ปุ่นมาชม แน่นนอนตอนชื่อนำเสนอช่วงแรกๆทุกคนยังพูดออกมาไม่ดี อาจารย์ญี่ปุ่นจะคอยสอนอธิบายให้ทีละคนทำให้พวกเราสามารถนำเสนอโดยภาษาญี่ปุ่นได้ดีขึ้นไม่น้อย วันนำเสนอต้องสวมชุดพิธีการกันทุกคน การนำเสนอครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีชาวญี่ปุ่นต่างก็สนใจหัวข้อที่เราคิดกัน ซึ่งหลักจากที่พวกเรานำเสนอเสร็จจะเป็นการกรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่ได้จากโครงการครั้งนี้ เมื่อเสร็จดิฉันก็ไปถ่ายวิดีโอทำงานกลุ่มวิชาเลือกเสร็จกัน

คืนสุดท้าย

หลังจากที่นำเสนอเสร็จ ช่วงเย็นจะมีการพาพวกเราทุกคนและนักศึกษาฝ่ายดูแลทั้งคนไทยและคนญี่ปุ่นไปทานอาหารจัดเลี้ยงงานอำลาที่โรงแรม ทานอาหารไปมีการพูดคุยกับเพื่อนๆและนักศึกษาชาวญี่ปุ่นและบุคคลากรชาวญี่ปุ่นด้วย นอกจากนี้มีการมอบรางวัลให้กับคนที่เขียนกลอนไฮกุที่ดีที่สุดและมอบเกียรติบัตรโดยผู้อำนวยการมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการปิดโครงการ เมื่อกลับถึงหอเพื่อนๆจะให้ของฝากจากไทยให้กับนักศึกษาและอาจารย์ชาวญี่ปุ่นกัน

วันสุดท้าย

ช่วงเช้าจนบ่ายจะเป็นเวลาอิสระซึ่งแต่ละคนจะเก็บข้าวของจัดกระเป๋า บางคนก็ออกไปซื้อของรอบสุดท้ายกัน และที่สำคัญคือต้องเก็บกวาดทำความสะอาดห้องเก็บเตียงให้เรียบร้อยเหมือนตอนวันแรกที่มากันแน่นอนจะมีอาจารย์มาตรวจห้องรอบสุดท้าย ระหว่างที่รอรถบัสทั้งอาจารย์และเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นมาคุยกับพวกเราเป็นครั้งสุดท้าย เวลา 5 โมงพวกเราได้ขึ้นรถแล้วโบกมือลาทุกคนชาวญี่ปุ่น ซึ่งจะมีอาจารย์ทาเตะตะ และนักศึกษาชาวไทยและญี่ปุ่นที่ดูแลพวกเราไปส่งด้วย ก่อนไปสนามบินพวกเราได้ทานอาหารเย็นมื้อสุดท้ายที่ภัตตาคารญี่ปุ่น จัดงานเลี้ยงอำลากัน หลังจากนั้นก็เดินทางไปยังสนามบินอาโอโมริ เข้าไปยื่นพาสปอร์ตฝากสัมภาระ แล้วเกิดปัญหาขึ้นมาคือกระเป๋าของเพื่อนที่ใส่ของตุ๊กตามีน้ำหนักเกินจึงต้องนำตุ๊กตาออกมาช่วยกันอุ้มตุ๊กตาคนละ 1-2 ตัว แต่ดิฉันไม่ได้อุ้ม เมื่อขึ้นไปก็เห็นกลุ่มครอบครัวเจ้าภาพที่พวกเราไป Farm Stay มารอรับพวกเราอยู่ พวกเรารู้สึกดีใจมากที่พบกับครอบครัวเจ้าภาพอีก พวกเราได้โบกมือทุกคนชาวญี่ปุ่นและนักศึกษาชาวไทยกันและขึ้นเครื่องมุ่งไปยังสนามบินฮานะดะที่โตเกียว ซึ่งใช้เวลาเพียงชั่วโมงครึ่งก็ถึงสนามบินฮานะดะที่โตเกียว เวลา 22:00 น. รีบไปยังสนามบินฝั่งระหว่างประเทศ ซึ่งแต่ละคนอุ้มตุ๊กตาตัวใหญ่ๆไปกันหลายคนทำให้คนรอบข้างสงสัยและดิฉันว่าเป็นชมรมรักตุ๊กตาหรือเปล่า ดิฉันจึงอดหัวเราะไม่ได้กับเรื่องนี้ ระหว่างที่รอขึ้นเครื่องพวกเราต่างแยกย้ายกันไปซื้อของฝากเพิ่มเติมกัน และในที่สุดก็ขึ้นเครื่องเวลา 00:30 น.มุ่งไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ ใช้เวลาราว 5 ชั่วโมงครึ่งในที่สุดก็ถึงประเทศไทยสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 5:15 น.ของไทย ซึ่งเท่ากับว่าโครงการนี้ได้จบลงแล้ว ก็ขอขอบสำหรับทุกอย่างมาเลย

การแลกเปลี่ยนครั้งนี้ นอกจากจะสัมผัสและเรียนรู้กับสถานที่ต่างๆและวัฒนธรรมประเพณีของประเทศญี่ปุ่นแล้ว ยังได้เป็นการฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในสถานที่ต่างๆ และฝึกทำอะไรด้วยตัวเอง ได้เป็นการปรับเปลี่ยนตัวเองด้วย สิ่งที่เรารู้สึกดีใจมากที่สุดคือการที่ตัวเองได้เป็นที่พึ่งของเพื่อนๆ และยังได้สร้างความสัมพันธ์กับทุกคนที่อาโอโมริและเหล่ารุ่นพี่รุ่นน้องใน TNI ด้วย ได้เพื่อนใหม่มาไม่น้อยเลยคะ ต้องขอขอบคุณทั้งมหาวิทยาลัย TNI และทุกท่านที่จังหวัดอาโอโมริมาๆนะคะที่สร้างโอกาสดีๆให้กับพวกเรา พวกเราจะไม่วันลืมประสบการณ์และความทรงจำดีๆแบบนี้เลย



ภาพถ่ายอาหารมือแรกทานที่ร้านบุฟเฟ่ต์นี้อย่าง



ภาพถ่ายรวมที่ลำธารโออิระเซะ(Oirase Gorge)



ภาพถ่ายลองชุดสมัยโจมงที่แหล่งประวัติศาสตร์ Sannai Maruyama



ภาพถ่ายเล่นหิมะแถวภูเขา



ภาพถ่ายที่ทะเลสาบโทวะตะ (Towada Lake)



ภาพถ่ายกับเด็กน้อยญี่ปุ่นที่สวนสาธารณะ Shinmachi



ภาพถ่ายรวมสวมกิโมโนที่เมืองคุโรอิชิ